

## **TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG, CHIA TAY HỌC SINH KHỐI 5 VÀ BAN GIAO SINH HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG**

Sáng ngày 25/5, trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức Lễ bế giảng năm học 2022 – 2023; Chia tay học sinh lớp 5; Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè. Dự buổi Lễ có đại diện BGH nhà trường, đại diện cán bộ phường Giang Biên, đại diện CMHS các lớp và toàn thể CBGVNV nhà trường và 945 em học sinh.



Năm học 2022 – 2023, trường Tiểu học Giang Biên luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của phòng giáo dục quận Long Biên, sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể trong phường, sự ủng hộ, chia sẻ của cha, mẹ học sinh; đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, toàn ngành đã nỗ lực cố gắng phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: Các cuộc vận động lớn của ngành ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Trường học hạnh phúc”, “Trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả các nhà trường. Quy mô mạng lưới trường, lớp tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, học sinh tích cực tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế; kết quả các cuộc thi học sinh giỏi tăng về số lượng và chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự cống hiến to lớn của các thầy giáo, cô

giáo đã góp phần đưa ngành giáo dục quận tiếp tục phát triển vững chắc lên tầm cao mới. Đó là các cô giáo: Cô giáo Trần Thị Thanh Hương – đạt danh hiệu chủ tịch Công đoàn giỏi năm học 2021-2022 2; Cô giáo Nguyễn Thủy Tiên – được BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”; đạt danh hiệu nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2022; Cô giáo Vũ Thị Diệu Huyền – được BCH LĐLĐ tp Hà Nội tặng bằng khen có sáng kiến tiêu biểu tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”; Cô giáo Lê Thị Hậu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2022; Cô giáo Vũ Kim Dung đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2022-2023; Cô giáo Hà Thị Hải Yến đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2022- 2023.



Trong thời gian tới đồng chí mong muốn tập thể CBGV nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa phương pháp giảng dạy và công tác quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phấn đấu có nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, tâm huyết và trách nhiệm với nghề.

Về phía học sinh các em cũng tích cực tham gia các cuộc thi và đạt giải cao không chỉ văn hóa mà có thể thể dục thể thao. Cuộc thi giới thiệu sách trực

tuyển năm 2022 có em Nguyễn Thuý Hà -Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 cấp Quốc gia. Nguyễn Phương Mai – Lớp 4A2 - Giải Khuyến khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia; Em Trần Ngọc Minh Phương – Lớp 4A1 - Đạt giải Khuyến khích- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 -Cấp Thành phố;Em Phạm Bảo Anh – Lớp 1A1 – Đạt giải Nhất Cuộc thi sân đấu Anh ngữ V-champions; Em Nguyễn Hương Giang – lớp 4A1 – Đạt giải Nhất nội dung đơn nữ Giải cầu lông huyện Gia Lâm. Em Đặng Chí Bảo – Lớp 4A2 – Đạt 01 HC Đồng và 01 HC Bạc Cuộc thi khiêu vũ thể thao CLB Thành phố; Em Hà Huy Khánh – Lớp 4A2 đạt 01 HC Vàng cuộc thi toán Kangaroo; 02 HV Bạc cuộc thi Olympic toán học quốc tế TIMO và kỳ thi thử thách toán học IMC; 04 HC Đồng cuộc thi toán SASMO, TITAN, ASMO, HKIMO; Em Nguyễn Công Gia Bảo – Lớp 2A1 đạt 02 HC Đồng cuộc thi toán tư duy Quốc tế Bkids và toán tư duy Edubee; Các em Đoàn Khánh Ngân , Lớp 2A2 ; Hoàng Anh Đức – Lớp 2A2; Phạm Ngọc Thảo – lớp 5A2 – Đạt HC Đồng toán TITAN; ngoài ra còn rất nhiều em đạt giải trong các cuộc thi sân chơi trí tuệ khác. Có được các kết quả như trên là sự cố gắng nỗ lực từ phía học sinh và sự đồng hành của các thầy cô và cha mẹ các em. Mong rằng các em tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích cao trong các năm học sau.



Tại buổi lễ, đại diện cha mẹ học sinh khối 5 cũng có bài phát biểu để cảm ơn công lao của các thầy cô đã dìu dắt các em dưới mái trường Tiểu học thân yêu.





Đại diện cho các em học sinh Khối 5, em Huỳnh Lê Anh Thư- học sinh lớp 5 bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ bảo tâm huyết của thầy, cô giáo, sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt, hoàn thiện bản thân để sống tốt, sống có ích, xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, niềm tin mà các bác lãnh đạo, các thầy, cô, bố, mẹ, người thân đã dành cho em.



Kết thúc buổi lễ thầy Hiệu trưởng đọc quyết định Bàn giao hè cho các em. Chúc các em học sinh Tiểu học Giang Biên nghỉ hè vui vẻ và bổ ích. Hẹn sớm gặp lại các em ở năm học 2023- 2024.



Một số hình ảnh trong Lễ bế giảng của thầy và trò nhà trường













Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh